

BÀI HỌC CÁCH MẠNG VÔ GIÁ

Tháng 11-1940, cùng với việc phát xít Nhật kéo vào Bắc bộ, thừa cơ thực dân Pháp bối rối, quân phiệt Thái Lan theo lệnh phát xít Nhật tiến đánh Campuchia. Thực dân Pháp bắt lính người Nam bộ và người Khmer ra trận làm bia đỡ đạn.

Căm thù thực dân Pháp và được cổ vũ bởi khởi nghĩa Bắc Sơn, nhân dân Nam bộ sục sôi tranh đấu. Từ sau Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 (11-1939) họp tại Hóc Môn - Bà Điểm (Sài Gòn), mặc dù một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng bị bắt nhưng Xứ ủy Nam kỳ vẫn củng cố và lớn mạnh.

Tháng 3-1940, Ban Thường vụ Xứ ủy do đồng chí Võ Văn Tần, Ủy viên Trung ương Đảng làm Bí thư đã vạch ra Đề cương chuẩn bị bạo động đưa các hoạt động lẻ tẻ vào phong trào chống Pháp và tay sai, chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa.

Cả Nam bộ rạo rức không khí chuẩn bị. Nhiều cuộc biểu tình nổ ra giữa ban ngày. Có nơi, khi bọn mật thám kéo đến bắt cán bộ, nhân dân nổi trống mõ uy hiếp, đánh tháo. Các đội tự vệ, du kích dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí Võ Văn Tần, Phan Đăng Lưu, phát triển ngay ở những xí nghiệp lớn tại Sài Gòn như Ba Son, F.A.C.I, bến tàu, nhà đèn Chợ Quán, trường Bách Nghệ...; ở nông thôn, phần lớn các xã đều có từ một tiểu đội đến một trung đội du kích. Làng nào cũng có lò rèn, ngày đêm sản xuất vũ khí. Nhân dân góp nôi đồng, mâm thau, lư hương để du kích đúc đạn. Thậm chí xuất hiện cả những cơ sở làm bom, lựu đạn xi măng, súng thô sơ ở Móp Xanh (Tân An), Bà U (Mỹ Tho), chùa Hòa Thượng Đồng (Rạch Giá).

Phong trào chống chiến tranh, chống bắt lính với khẩu hiệu không một người lính, không một đồng xu cho đế quốc chiến tranh diễn ra sôi nổi trong nhân dân và binh lính. Do công tác binh vận của ta ráo riết, phần lớn trong số 15.000 binh lính người Việt đóng ở Sài Gòn sẵn sàng phối hợp nổi dậy.

Trước tình hình quần chúng sôi sục và chiến tranh Pháp - Thái sắp nổ ra, tháng 7-1940, Xứ ủy Nam kỳ họp mở rộng đã thông qua đề cương chuẩn bị khởi nghĩa do Thường vụ Xứ ủy khởi thảo. Đồng chí Phan Đăng Lưu, đại diện Trung ương Đảng, sau khi dự hội nghị này được cử ra Bắc họp Hội nghị Trung ương lần thứ VII để báo cáo và xin chỉ thị của Trung ương.

Sau khi nghe đồng chí Phan Đăng Lưu báo cáo cặn kẽ việc chuẩn bị khởi nghĩa, Hội nghị Trung ương nhận định điều kiện khởi nghĩa ở Nam kỳ và trong cả nước chưa chín muồi, vì vậy đề nghị Xứ ủy Nam kỳ chưa nên phát động khởi nghĩa. Trung ương cũng phái đồng chí Phan Đăng Lưu trở về Nam để hoãn cuộc khởi nghĩa.

Ngày 22-10-1940, vừa về đến Sài Gòn, đồng chí Phan Đăng Lưu đã bị bắt. Lệnh khởi nghĩa lúc đó đã phát đi khắp nơi không thể thu hồi lại. Cùng với đó, kế hoạch của cuộc khởi nghĩa đã phần nào bị địch phát hiện trước ít ngày. Tối 22-11-1940, đồng chí Tạ Uyên, Bí thư Xứ ủy mới thay đồng chí Võ Văn Tần đã bị bắt và một số đồng chí khác trong Thành ủy Sài Gòn sa lưới mật thám. Đế quốc ra lệnh cấm trại binh lính người Việt và tước vũ khí của số phản chiến. Kế hoạch định lấy tiếng súng đánh chiếm thành phố Sài Gòn vào lúc 24 giờ 22-11-1940 làm súng lệnh không thành!

Mặc dù vậy, đêm 22 rạng sáng 23-11-1940 cuộc khởi nghĩa Nam kỳ vẫn bùng nổ với khí thế mạnh mẽ và quy mô lớn chưa từng có. Nông thôn Nam bộ rung chuyển. Từ Biên Hòa đến Cà

Mau, 18 tỉnh nổi dậy cướp chính quyền. Ở Mỹ Tho, 54 trong số 56 xã được giải phóng. Ở Chợ Lớn, ta giành được nhiều tổng. Ở Tân An, các xã hai bên bờ sông Vàm Cỏ Tây, hữu ngạn Vàm Cỏ Đông đều về tay nhân dân... Cờ đỏ sao vàng và cờ đỏ búa liềm được kéo lên trước nhà làm việc của chính quyền cách mạng.

Mặc dù chính quyền cách mạng chỉ giữ được một thời gian ngắn (lâu nhất ở Mỹ Tho giữ được 49 ngày) nhưng cũng như Xô viết Nghệ Tĩnh ngót 10 năm trước, đó là những ngày hội của quần chúng.

Thực dân Pháp điên cuồng đàn áp nhằm tiêu diệt chính quyền cách mạng. Máy bay dội bom xuống làng mạc, thôn xóm. Cùng với quần chúng, quân du kích Nam kỳ đã chiến đấu vô cùng anh dũng. Tại Hóc Môn (Gia Định) cách Sài Gòn 20km, dưới sự chỉ huy của đồng chí Mười Đen - Xứ ủy viên, du kích vây đồn, chặn đánh địch tiếp viện ở cầu Bông, giết tên Ác-nôn, Chánh xứ tỉnh Tây Ninh và một số lính, thu 15 súng rồi kéo lên Truong Mít (Tây Ninh). Ở Cần Giuộc, Bến Lức đội du kích của đồng chí Nguyễn Thị Bảy đã làm cho bọn địch kinh sợ phải gọi chị là “Bà Chúa Đò”. Ở Vũng Liêm (Vĩnh Long) đội du kích của nữ đồng chí Hồng, Bí thư Quận ủy, cùng quần chúng chiếm đồn địch trong 3 ngày, làm chủ quận lỵ. Ở Mỹ Tho, hàng ngàn du kích do Bí thư Tỉnh ủy chỉ huy phá hoại gần 10 km đường bộ, 14 cầu, ngăn 6 con sông, bóc đường sắt Sài Gòn - Mỹ Tho. Ngày 14-12-1940 địch phải dùng thủy, lục, không quân tiến công Mỹ Tho nhưng mãi đến 14-1-1941 chúng mới chiếm lại được và đẩy du kích vào Đồn Tháp Mười.

Cuộc khởi nghĩa Nam kỳ bị dập tắt. Bọn đế quốc vẫn chưa hết hoảng sợ. Một bãi bắn được dựng lên vội vã ngay tại thị trấn Hóc Môn (Gia Định). Ngày 28-8-1941, lần đầu tiên trong lịch sử

cách mạng Việt Nam có một cuộc tàn sát quy mô lớn. Các đồng chí lãnh đạo, những người con ưu tú của dân tộc, của Đảng, trong đó có Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Tần, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Thị Minh Khai..., đã bị giặc Pháp giết. Tấm gương hi sinh dũng cảm của các đồng chí mãi mãi sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Khởi nghĩa Nam kỳ là trang sử oanh liệt của miền Nam “đi trước về sau” trên suốt chặng đường cách mạng của đất nước. Cùng với khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam kỳ khởi nghĩa là hiệu kèn giải phóng hùng dũng báo hiệu thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ đã để lại một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của Đảng và nhân dân ta; đã nêu cao tấm gương đấu tranh anh dũng; ý chí quyết cường, tinh thần cách mạng tiên công, để lại cho chúng ta hôm nay và thế hệ mai sau truyền thống bất khuất, kiên cường của lòng yêu nước quả cảm vô song. Qua cuộc khởi nghĩa này, quần chúng càng gắn bó với Đảng, càng tôi luyện chí khí cách mạng, củng cố nhận thức: Con đường sống duy nhất của dân tộc là phải dùng bạo lực cách mạng đập tan bạo lực phản cách mạng của bọn đế quốc và phong kiến, giành lại độc lập tự do.

Ý NGHĨA NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

Cách đây 60 năm, tháng 8-1954 do sáng kiến của Liên hiệp Quốc tế các công đoàn giáo dục (FISE), hội nghị quốc tế các nhà giáo với nòng cốt là công đoàn giáo dục các nước XHCN đã nhất trí thông qua “bản hiến chương các nhà giáo”.

Tháng 8-1957. Hội nghị quốc tế các nhà giáo họp tại Vác-xa-va (Ba Lan) đã quyết định lấy ngày 20-11 hằng năm là Ngày

Quốc tế Hiến chương các nhà giáo. Bản Hiến chương các nhà giáo gồm 15 chương, trong đó có một số nội dung chủ yếu:

Đấu tranh chống mọi quan điểm và phương pháp giáo dục lạc hậu, phản động, phản dân chủ, phản khoa học của nền giáo dục tư sản, phong kiến nhằm xây dựng nền giáo dục tiến bộ, dân chủ và khoa học. Quy định một số điều đối với các nhà giáo, đặc biệt nêu cao vị trí nghề dạy học và những người dạy học.

Được sự nhất trí của Ban Bí thư Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã phổ biến toàn văn bản Hiến chương các nhà giáo đến các trường học, các cơ quan giáo dục miền Bắc; đồng thời thông tin đến các giáo giới, đồng bào, học sinh, sinh viên miền Nam và quyết định tổ chức Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo lần đầu tiên ở nước ta vào ngày 20-11-1958.

Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo 20-11-1958, không những được tổ chức tại Hà Nội, mà còn diễn ra từ Vĩnh Linh (giới tuyến quân sự tạm thời giữa ta và địch) đến các vùng biên giới hải đảo. Từ miền núi đến vùng đồng bằng ở miền Bắc đều có những hoạt động phong phú tại các trường học trên địa bàn huyện, quận, thị xã...

Nhiều thư của giáo giới, học sinh, sinh viên miền Bắc gửi lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ với lời hứa quyết tâm học tập, rèn luyện, nâng cao giác ngộ cách mạng XHCN, ý thức đấu tranh thống nhất nước nhà, xây dựng nhà trường XHCN.

Hàng ngàn lá thư của giáo giới, học sinh, sinh viên miền Nam; thông qua đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam đã nói lên

lòng sôi sục căm thù Mỹ - Diệt phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ, cố tình chia cắt lâu dài nước ta, ủng hộ phong trào đấu tranh của giáo giới, học sinh, sinh viên miền Nam Việt Nam chống Mỹ - Diệt; đòi thực hiện một nền giáo dục dân tộc, dùng tiếng Việt dạy trong các trường đại học, đòi tăng ngân sách cho giáo dục để mở trường lớp, bảo đảm việc học tập cho học sinh, bài trừ tệ nạn văn hóa - giáo dục nô dịch truy lạc của đế quốc Mỹ; đấu tranh chống mọi cuộc đàn áp, bắt bớ, tù đày, sát hại những nhà giáo, học sinh, sinh viên yêu nước tại miền Nam Việt Nam và kiên quyết đấu tranh nhằm đem lại hòa bình, độc lập, thống nhất nước nhà.

Với ý nghĩa tích cực của ngày 20-11, theo nguyện vọng của giáo giới cả nước, kiến nghị của Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ VIII (tháng 4-1982) và Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Tổng Cục dạy nghề, Ủy ban Bảo vệ bà mẹ trẻ em..., Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167/HĐBT, ngày 26-9-1982 quyết định lấy ngày 20-11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Quyết định này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với giáo giới nước ta và đánh giá cao vị trí, vai trò của đội ngũ giáo viên, những người làm công tác giáo dục trong sự nghiệp đào tạo lớp người lao động mới, vừa có đức, vừa có tài xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Tăng cường công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng

Nhằm kéo giảm ít nhất 50% số vụ vi phạm trật tự xây dựng qua từng năm, UBND thành phố vừa phê duyệt Kế hoạch

liên tịch về việc tăng cường công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận huyện.

Theo đó, mọi công trình xây dựng trên địa bàn thành phố phải được kiểm tra, giám sát từ khi khởi công đến khi hoàn thành và đưa vào sử dụng (trừ công trình bí mật nhà nước, công trình quốc phòng an ninh). Mọi hành vi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh nhằm hạn chế tối đa việc tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm. Mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định.

UBND cấp xã chịu trách nhiệm kiểm tra, phát hiện và xử lý đối với các công trình xây dựng không có giấy phép, công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch, đầm, hồ công cộng; công trình xây dựng trên đất không được phép xây dựng; công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình; công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc; công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt; công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa.

Tổ công tác (do phó chủ tịch UBND quận huyện làm tổ trưởng) chịu trách nhiệm kiểm tra, phát hiện và xử lý đối với các công trình nhà ở riêng lẻ, công trình xây dựng do UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng; dự án đầu tư xây dựng do UBND cấp huyện quyết định đầu tư; nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m², có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt; công trình, bộ phận công trình xây dựng phát sinh sau khi công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng theo giấy phép xây dựng do UBND cấp huyện cấp hoặc đã được cập nhật giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản; công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thuộc dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở hoặc khu đô thị.

Thanh tra Sở Xây dựng chịu trách nhiệm kiểm tra, phát hiện và xử lý đối với các công trình xây dựng do Sở Xây dựng cấp giấy phép hoặc thẩm định, phê duyệt; công trình xây dựng do các bộ và cơ quan ngang bộ duyệt, do các sở chuyên ngành cấp hoặc phê duyệt; công trình được miễn giấy phép xây dựng (trừ công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, công trình bí mật nhà nước, công trình quốc phòng, an ninh, công trình theo lệnh khẩn cấp, công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên).

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, phát hiện và xử lý các công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng đối với công trình do Ban cấp giấy phép xây dựng, phê duyệt dự án.

TP.HCM phát triển mới 40 hợp tác xã và 1 liên hiệp hợp tác xã

Theo báo cáo của UBND thành phố với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, TP.HCM sẽ phát triển mới 40 hợp tác xã (HTX) và 1 liên hiệp HTX trong năm 2020; đồng thời phấn đấu tỉ trọng đóng góp của kinh tế tập thể vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố lên 0,5%; tỉ lệ cán bộ quản lý, nghiệp vụ hợp tác xã đã qua đào tạo có trình độ đại học trở lên đạt 45%, trình độ trung cấp, sơ cấp đạt 55%.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, thành phố khuyến khích các HTX ứng dụng công nghệ cao, trong đó ưu tiên ứng dụng công nghệ tin học (4.0), công nghệ thông tin truyền thông (ICT), công nghệ sinh học, công nghệ tự động và bán tự động hóa, công nghệ sản xuất vật tư nông nghiệp; phấn đấu giá trị sản xuất của các sản phẩm nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao tăng hơn 2 lần so với phương thức sản xuất thông thường; khuyến khích xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp phù hợp với các chương trình cây, con giống trọng điểm của thành phố theo hình thức liên kết với các doanh nghiệp, công ty, siêu thị từ đầu vào đến đầu ra.

Trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thành phố tập trung phát triển HTX mới từ các hộ gia đình sản xuất tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ hộ sản xuất gia đình nguồn vật tư, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đầu ra; hỗ trợ các HTX thay đổi máy móc, phương tiện, công cụ, khoa học công

nghệ sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm và các hoạt động xúc tiến thương mại, xử lý chất thải.

Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, thành phố phát triển các HTX thương mại bán lẻ; xây dựng chuỗi liên kết giữa các HTX thương mại với HTX nông nghiệp - dịch vụ nông nghiệp; phát triển các HTX quản lý kinh doanh chợ, thu hút đông đảo tiểu thương tham gia HTX.

Về lĩnh vực giao thông vận tải, thành phố tạo điều kiện cho các HTX hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt được ưu tiên về bến bãi; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan.

Về lĩnh vực quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), thành phố tăng cường thanh tra, kiểm soát QTDND, nâng cao hiệu lực quản lý vĩ mô đối với hệ thống QTDND trên địa bàn thành phố; phát triển hệ thống QTDND có đủ tiềm lực về nguồn vốn và khả năng cung cấp các dịch vụ tiện ích.

Về lĩnh vực vệ sinh môi trường, thành phố thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế, vay vốn ưu đãi, hỗ trợ thu hút cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học về công tác tại đơn vị; xây dựng HTX nông nghiệp - dịch vụ ở các quận ven, huyện ngoại thành có hoạt động trong lĩnh vực này; hình thành Liên hiệp HTX vệ sinh môi trường nhằm liên kết khép kín hoạt động các khâu thu gom, vận chuyển, phân loại, tái chế... chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố.

Kiến nghị về sử dụng các bãi kỹ thuật xe buýt làm bãi đậu đỗ xe buýt

Nhằm đáp ứng nhu cầu về hoạt động vận tải hành khách công cộng, UBND vừa kiến nghị Bộ Giao thông vận tải cho phép thành phố sử dụng các bãi kỹ thuật xe buýt trên địa bàn đảm nhận chức năng giải quyết nhu cầu xe buýt đậu đỗ, bãi đỗ xe công cộng và bố trí điểm đầu - điểm cuối của các tuyến xe buýt, trong thời gian chờ ban hành quy chuẩn kỹ thuật hoặc yêu cầu kỹ thuật đối với loại hình bãi kỹ thuật xe buýt.

Đồng thời, UBND cũng kiến nghị Bộ cho phép thành phố được vận dụng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Bến xe khách (QCVN 45:2012/BGTVT) như tài liệu tham khảo, để nghiên cứu lồng ghép các hạng mục công trình đầu tư xây dựng cần thiết và kết hợp một số công trình hỗ trợ vận tải đường bộ như: nhà để xe nhiều tầng; trạm cấp nhiên liệu; xưởng bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện; nơi rửa xe; dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới... vào các dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp bãi kỹ thuật xe buýt hiện có trên địa bàn thành phố (không kinh doanh dịch vụ ăn uống, văn phòng cho thuê và lưu trú). Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM có 7 bãi kỹ thuật xe buýt đang hoạt động, khai thác phù hợp theo quy hoạch với tổng diện tích 9,32 ha.

Thực hiện nghiêm các phương án hạn chế tình trạng ngập nước do triều cường

Để hạn chế tình trạng ngập nước do triều cường, UBND thành phố đã yêu cầu các chủ đầu tư đang thực hiện các dự án trên

địa bàn thành phố thực hiện nghiêm các phương án dẫn dòng; kịp thời khắc phục các vị trí hư hỏng làm ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước hiện hữu; xây dựng phương án ngăn chặn tình trạng tràn bờ tại các khu vực thi công; đẩy nhanh tiến độ dự án nhằm sớm đưa dự án vào vận hành, khai thác và phát huy hiệu quả thoát nước, chống ngập cho khu vực.

Sở Xây dựng và UBND các quận huyện cần tổ chức rà soát các trường hợp bị tràn bờ, hướng dẫn người dân xây dựng các đoạn tường chắn tạm, đắp tạm đê bao... nhằm hạn chế tình trạng tràn bờ gây ngập trên các tuyến đường và khu vực xung quanh; thực hiện phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn; thực hiện đầy đủ phương châm “bốn tại chỗ”, “ba sẵn sàng”; triển khai ứng cứu tại các vị trí đê bao xung yếu có khả năng sạt lở; chỉ đạo các đơn vị công ích hoặc đơn vị thuê bao cung ứng dịch vụ công ích tăng cường vệ sinh tại các tuyến đường, via hè nhằm hạn chế tình trạng rác thải lấp bít các miệng thu nước trên kênh, rạch làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước và kẹt các van ngăn triều tại các cửa xả.

Riêng Sở Xây dựng cần tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án, kịp thời khắc phục những vị trí hư hỏng của hệ thống thoát nước và hạng mục các công trình phụ trợ; rà soát các vị trí bờ bao có khả năng tràn, xung yếu, kịp thời gia cố để hạn chế tình trạng xâm nhập triều; tổ chức trực hiện trường các vị trí ngập nước, thực hiện công tác vớt rác miệng thu hố ga trước, trong và sau mưa; bố trí rào chắn, biển báo và phân

luồng giao thông tại các vị trí bị ngập nặng... nhằm đảm bảo hạn chế tối đa tình trạng ngập trên các tuyến đường.

Tăng cường tiếp công dân trong thời gian diễn ra đại hội đảng bộ

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức tiếp công dân phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đảm bảo an ninh trật tự.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị được giao tăng cường tiếp công dân tại trụ sở; đảm bảo tất cả công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị được tiếp đón, giải thích, hướng dẫn tận tình, chu đáo; phát huy hiệu quả trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp công dân.

Riêng Thanh tra thành phố được giao xác định danh sách các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp trên địa bàn thành phố; thúc đẩy tiến độ giải quyết các nhiệm vụ được giao; nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo tại mỗi quận huyện và kịp thời tham mưu phương án xử lý cho UBND thành phố, nhất là trong trường hợp phát sinh các tình huống công dân tụ tập đông người để khiếu nại, tố cáo tại trụ sở cơ quan nhà nước; tiếp tục thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo để kịp thời chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót...

Ban Tiếp công dân thành phố cần thường xuyên trao đổi thông tin với Ban Tiếp công dân Trung ương về tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người của thành phố; xử lý các tình huống công dân tụ tập đông người để khiếu nại, tố cáo tại trụ sở

cơ quan nhà nước; cử cán bộ trực vào cuối tuần, các ngày lễ, tết (nếu có) trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Công an thành phố sẽ thành lập Tổ công tác thường trực tại trụ sở tiếp công dân Trung ương trong suốt thời gian diễn ra Đại hội Đảng; kịp thời nắm bắt tình hình khiếu kiện đông người của thành phố tập trung tại Hà Nội và có phương án cưỡng chế, giải tỏa đối với công dân của thành phố khiếu nại, tố cáo, tập trung sai quy định, gây mất trật tự công cộng tại các cơ quan, nhà riêng của các lãnh đạo Đảng, nhà nước tại Hà Nội; kịp thời ngăn chặn hiệu quả các đoàn khiếu kiện đông người đến các khu vực hội trường nơi diễn ra các cuộc họp, nhà riêng của các lãnh đạo Đảng và nhà nước trên địa bàn thành phố; xử lý kiên quyết những hành vi người khiếu kiện trung băng rôn, biểu ngữ, hô hoán, chặn, đón xe đại biểu dự Đại hội; không để các phần tử xấu tiếp cận, kích động những người khiếu nại, tố cáo có hành vi chống đối cơ quan nhà nước...

Phấn đấu 100% phường xã, thị trấn triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Từ kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19-10-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, UBND thành phố đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2019, 100% người dân thành phố được tiếp cận thông tin về bảo vệ môi trường (BVMT); đến ngày 30-11-2019, có kế hoạch giải quyết dứt điểm 100% điểm ô nhiễm về rác thải trên địa bàn thành phố và không để phát sinh điểm ô nhiễm mới.

UBND thành phố cũng đề ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2019, vận động 100% hộ gia đình và chủ nguồn thải chấp hành việc trả chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH); phấn đấu đến hết năm 2020, 100% phường xã, thị trấn trên địa bàn thành phố triển khai phân loại CTRSH tại nguồn và tỉ lệ các đối tượng thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn đúng quy định đạt tối thiểu 50%.

Đồng thời, UBND thành phố cũng đề ra mục tiêu đến năm 2020, hoàn thành việc chuyển đổi 100% lực lượng thu gom rác dân lập thành các hợp tác xã hoặc doanh nghiệp có tư cách pháp nhân; đến năm 2020, tỉ lệ CTRSH được xử lý bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh giảm còn tối đa 50%; phấn đấu đến tháng 12-2020, 100% hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, nhà sách... sử dụng các bao bì thân thiện môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy; tiêu thương tại các chợ dân sinh giảm 50% sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong việc đóng gói, đựng sản phẩm cho khách hàng; xây dựng và ban hành các tiêu chí đánh giá và quy trình công nhận đối với các đối tượng thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19; ban hành các phương thức, giải pháp để tăng cường hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính về vệ sinh nơi công cộng, áp dụng hình phạt lao động công ích đối với các trường hợp vi phạm quy định về vệ sinh nơi công cộng.

Đảm bảo nhu cầu dùng nước sạch của người dân

UBND TP.HCM vừa tổ chức Hội thảo quốc tế “Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về nghiên cứu ứng dụng nhằm cung cấp

nước sạch cho người dân - Khuyến nghị cho TP.HCM giai đoạn 2019 - 2035”.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã thảo luận nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp nước bền vững, an toàn, hiệu quả. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng có nhiều kiến nghị nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách trong quy hoạch cấp nước tại thành phố cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp nước đến cho người dân.

Các chuyên gia đến từ Úc, Hungary, Hà Lan cũng đã chia sẻ kinh nghiệm của các nước trong quá trình cải cách ngành nước, tối ưu hóa mạng lưới thông minh để đảm bảo nguồn cấp nước an toàn, tin cậy và hiệu quả cũng như định hướng quy hoạch cấp nước tại thành phố.

TP.HCM có tốc độ phát triển kinh tế và dân số tăng rất nhanh. Gần 10 năm trở lại đây, cứ 5 năm, thành phố tăng thêm 1 triệu dân. Những năm qua, thành phố đã có nhiều nỗ lực và hoàn thành chỉ tiêu 100% dân số được tiếp cận và sử dụng nước sạch.

Tính đến tháng 9-2019, tổng công suất cấp nước tại TP.HCM đạt 2,4 triệu m³/ngày với tỉ lệ hộ dân được cấp nước sạch là 100%, bảo đảm nhu cầu tiêu dùng nước cho người dân trong sản xuất và sinh hoạt.

Tuy vậy, việc cung cấp nước sạch cho người dân hiện đối mặt với nhiều khó khăn, như: nguồn nước thô khai thác từ hệ thống sông Đồng Nai và sông Sài Gòn chịu ảnh hưởng ô nhiễm môi trường (do ở cuối lưu vực) và điều này không thể kiểm soát được. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu trong những năm gần đây là

câu chuyện chưa có kịch bản cụ thể để thích ứng. Những yếu tố này cũng có thể là nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn cung nước cho thành phố.

Ngoài ra, chất lượng nước khi sản xuất, xử lý tại nhà máy đạt tốt, nhưng khi đi qua hệ thống mạng lưới cung cấp đưa về các hộ gia đình, doanh nghiệp, thì những tiêu chí nước sạch không còn đảm bảo.

Theo quy hoạch, tổng công suất cấp nước của thành phố đến năm 2015 là 2,84 triệu m³/ngày và đến năm 2025 là 3,7 triệu m³/ngày. Từ khi quy hoạch đến nay, tổng công suất cấp nước toàn thành phố đạt 2,4 triệu m³/ngày, đảm bảo nhu cầu dùng nước của người dân thành phố cho sản xuất và sinh hoạt.

Triển khai mức thu mới lệ phí cấp giấy đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Triển khai Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 6-10-2019 của HĐND, UBND thành phố vừa giao Công an tổ chức thực hiện việc thu, nộp, quản lý lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Cụ thể, đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm biển số là 20 triệu đồng; ô tô, trừ ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, là 500.000 đồng; sơ mi rơ móc, rơ móc đăng ký rời là 200.000 đồng. Đối với xe máy, lệ phí cấp mới thì được tính theo lệ phí trước bạ, trị giá từ 15 triệu trở xuống phí là 1 triệu đồng, trị giá trên 15 triệu đến 40 triệu phí là 2 triệu đồng và trị giá trên 40 triệu phí là 4 triệu đồng.

Trước đó, phí cấp mới biển số với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống là 11 triệu đồng; với xe máy có trị giá dưới 15 triệu là 750.000 đồng, xe máy trị giá 15 - 40 triệu là 1,5 triệu đồng và xe máy trị giá trên 40 triệu là 3 triệu đồng.

Ban hành quy chế phối hợp trong tổ chức thu gom, tiếp nhận, vận chuyển rác

UBND thành phố đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu kế hoạch, giải pháp và lộ trình tổ chức phân loại rác tại nguồn theo hướng phân thành 2 loại chính là rác thải tái chế và rác thải còn lại; giải pháp thực hiện mô hình đổi rác tái chế lấy vật phẩm có giá trị tương đương khác để khuyến khích người dân thực hiện; đề xuất bổ sung phương án hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, cơ chế chính sách hỗ trợ cho các tổ chức thu gom rác dân lập nhằm khuyến khích các tổ chức này chuyển đổi lên mô hình hợp tác xã hoặc doanh nghiệp.

Trong năm 2019, UBND thành phố sẽ ban hành quy chế phối hợp trong tổ chức thu gom, tiếp nhận, vận chuyển rác trên địa bàn thành phố; trong đó xác định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp công ích, doanh nghiệp thu gom rác dân lập và các cơ quan liên quan.

UBND các quận huyện được giao xây dựng kế hoạch và lộ trình tổ chức sắp xếp lại mạng lưới thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn; hướng dẫn các tổ chức thu gom rác dân lập tìm hiểu cơ chế chính sách hỗ trợ để chuyển đổi mô hình hoạt động cho phù hợp; xây dựng kế hoạch lộ trình trong việc sắp xếp các tổ chức thu gom rác dân lập, thay đổi phương tiện, đồng phục bảo hộ lao

động; phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành chuyển đổi mô hình tổ chức thu gom rác dân lập và năm 2025 hoàn thành chuyển đổi phương tiện thu gom rác theo lộ trình.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích các quận huyện cũng cần xây dựng kế hoạch tham gia quản lý, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn; tiếp nhận những địa bàn có tổ chức thu gom rác dân lập thực hiện chưa tốt, chưa đảm bảo môi trường và vi phạm quy định vệ sinh môi trường; đồng thời mở rộng việc thu gom, vận chuyển tại những khu dân cư mới.

TỪ THÀNH PHỐ ĐẾN PHƯỜNG XÃ

** Thành phố Hồ Chí Minh*

Công nhận 21 trường đạt chuẩn quốc gia

UBND thành phố vừa quyết định công nhận 21 trường đạt chuẩn quốc gia.

Cụ thể, có 10 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, gồm: Sơn Ca, Thạnh Mỹ Lợi (quận 2), Long Phước (quận 9), Hòa Mi 1 (quận 12), Tân Tạo (quận Bình Tân), Hoa Sen, Hoa Lan (huyện Bình Chánh), Thạnh An (huyện Cần Giờ), Phước Hiệp, An Phú (huyện Củ Chi).

4 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, gồm: Tân Túc, Tân Nhựt (huyện Bình Chánh), Lê Văn Thế (huyện Củ Chi), Bùi Thanh Khiết (huyện Nhà Bè) và 3 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, gồm: Nguyễn Thái Học (quận 1), Triệu Thị Trinh (quận 10), An Phú 1 (huyện Củ Chi).

4 trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, gồm: Trần

Phú (quận 10), Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh), Bình Thợ (quận Thủ Đức), Hiệp Phước (huyện Nhà Bè).

TP.HCM sẽ giảm 10 phường

Đối chiếu thực trạng các đơn vị hành chính (ĐVHC) trên địa bàn thành phố với các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, UBND thành phố vừa báo cáo Bộ Nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

Theo đó, UBND thành phố kiến nghị giữ nguyên 24 ĐVHC cấp huyện. Đối với ĐVHC cấp xã, có 9 trường hợp nhập 2 phường thành 1 phường mới thuộc địa bàn các quận 2, 3, 4, 5, 10 và Phú Nhuận. Cụ thể, tại quận 2, sáp nhập phường An Khánh với phường Thủ Thiêm, phường Bình An với phường Bình Khánh; quận 3, sáp nhập phường 6 với phường 7 và phường 8; quận 4, sáp nhập phường 5 với phường 2, phường 12 với phường 13; quận 5, sáp nhập phường 12 với phường 15; quận 10, sáp nhập phường 2 với phường 3; quận Phú Nhuận, sáp nhập phường 11 với phường 12, phường 13 với phường 14.

Sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập, quận 2 còn 9 ĐVHC phường trực thuộc, giảm 2 đơn vị; quận 3 còn 12 ĐVHC phường, giảm 2 đơn vị; quận 4 còn 13 ĐVHC phường, giảm 2 đơn vị; quận 5 còn 14 ĐVHC phường, giảm 1 đơn vị; quận 10 còn 14 ĐVHC phường, giảm 1 đơn vị; quận Phú Nhuận còn 13 ĐVHC phường, giảm 2 đơn vị. Như vậy, tổng số ĐVHC cấp xã sau khi sắp xếp là 312 (249 phường, 58 xã, 5 thị trấn) so với hiện nay.

Những phường này đều là những phường ở vị trí lõi trung tâm của thành phố, áp lực quản lý hành chính, quản lý nhà nước,

phục vụ nhân dân không những tại địa phương mà còn khách du lịch, bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân, người dân tạm cư ở mức rất cao, cao gấp nhiều lần dân số địa phương, như tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Đại học Y Dược, ký túc xá trường Đại học Bách Khoa...

Công nhận 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019

UBND thành phố đã quyết định công nhận 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.

Trong đó, huyện Bình Chánh có các xã Bình Lợi, Qui Đức, An Phú Tây; huyện Củ Chi có các xã Thái Mỹ, Tân Thạnh Tây, An Nhơn Tây, Phạm Văn Cội; huyện Cần Giờ có các xã Long Hòa, Lý Nhơn, Thạnh An; huyện Hóc Môn có các xã Xuân Thới Đông, Xuân Thới Thượng; huyện Nhà Bè có các xã Phước Kiển, Long Thới.

Sẽ ngừng cấp phép khai thác sử dụng nước dưới đất

UBND thành phố đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất của các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư trên địa bàn thành phố; lập kế hoạch thực hiện giảm khai thác sử dụng nước dưới đất, tiến đến ngừng khai thác sử dụng nước dưới đất theo lộ trình, đồng thời đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch đáp ứng yêu cầu sử dụng để thay thế.

UBND thành phố sẽ kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hạn chế, ngừng cấp giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thành phố.

UBND huyện có trách nhiệm tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng nước có chất lượng không đạt yêu cầu, tiện ích

của việc dùng nước sạch. UBND thành phố sẽ xem xét phương án vận chuyển và cung cấp nước sạch bằng xe bồn trên địa bàn huyện Củ Chi.

** Phường Cầu Ông Lãnh, quận 1*

Nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU

Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19-10-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, phường Cầu Ông Lãnh đã phát gần 1.000 tờ rơi tuyên truyền; trên 265 lượt xe loa di động; treo gần 100 băng rôn, khẩu hiệu; tặng 300 thùng rác 2 ngăn vận động người dân phân loại rác tại nguồn; tổ chức ra quân 50 lượt vào sáng thứ 7 hàng tuần tại 3 khu phố, với 1.846 lượt người dọn dẹp vệ sinh các tuyến hẻm... Ban điều hành, ban công tác Mặt trận các khu phố đã vận động các hộ gia đình mỗi buổi sáng hàng ngày, duy trì thường xuyên tự dọn dẹp, làm vệ sinh, phân loại chất thải sinh hoạt và thu gom rác gọn gàng trước khi tổ vệ sinh đến thu gom theo giờ quy định.

Bên cạnh đó, phường đã chủ động công khai số điện thoại của lãnh đạo phường, trưởng ban điều hành khu phố để kịp thời tiếp nhận thông tin, phản ánh về tình trạng xả rác không đúng nơi quy định, đã tiếp nhận và xử lý 37/37 tin, đạt 100%. Triển khai đến 3.750 người dân ký cam kết với chính quyền trong thực hiện thu gom rác, giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác tại nguồn trong khu dân cư.

Nhiều mô hình, cách làm hay về thực hiện Chỉ thị 19 như “Nói không với rác thải nhựa”, “Thu gom rác thải nhựa đổi lấy túi môi trường thân thiện”, ngày hội “Thu gom rác thải nhựa” tại 3 khu phố, bán rác thải phế liệu mua thẻ bảo hiểm y tế trao tặng cho các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn...

*** Phường 7, quận 10**

Lắp đặt camera giám sát hành vi đổ rác bừa bãi

Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU, phường 7 đã tuyên truyền đến 100% hộ dân ký cam kết chấp hành thực hiện các nội dung về phân loại rác; ký hợp đồng thu gom rác sinh hoạt với đơn vị có chức năng thu gom; không xả rác ra vỉa hè, nơi công cộng, không để rác bịch, rác đồng trước cửa nhà; giảm sử dụng nhựa tiến tới thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Phường cũng thực hiện việc rà soát các điểm có nguy cơ hoặc thường xuyên xảy ra vi phạm để lắp đặt thiết bị ghi hình làm cơ sở xử lý vi phạm. Theo đó, điểm Nguyễn Kim (đoạn bên hông Ký túc xá Đại học Bách khoa) đã triển khai hệ thống lắp camera an ninh từ trước; các nhà rác của Cư xá Lý Thường Kiệt và trước lô R Chung cư Nguyễn Kim sẽ triển khai vận động lắp đặt camera giám sát để ghi hình, làm cơ sở cho chính quyền xử lý những đối tượng thường xuyên có hành vi đổ rác bừa bãi.

Thời gian qua UBND - Ủy ban MTTQ cùng các ban ngành, đoàn thể phường đã hướng dẫn, yêu cầu ký cam kết đối với 1.342 chủ nguồn thải, đạt tỉ lệ 100% chủ nguồn thải toàn phường.

Tại các tuyến đường chính như đường Ba Tháng Hai kết quả đạt khá tốt; trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh (chủ yếu là các phòng khám, tiệm sửa xe) cũng chấp hành hướng dẫn, thường xuyên dọn dẹp, không xả rác ra đường sau khi hết giờ làm việc; đoạn ngắn tuyến Nguyễn Kim (từ Ba Tháng Hai đến Vĩnh Viễn) cũng tương đối đảm bảo...

Bên cạnh đó, lực lượng tuyên truyền viên của phường hoạt động tương đối đồng bộ, vừa nhắc nhở người dân, vừa triển khai lấy thông tin phục vụ cho các hộ dân tiến hành ký hợp đồng thu gom rác thải sinh hoạt với đơn vị có chức năng thu gom.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 7 cũng đồng hành với ban công tác Mặt trận 3 khu dân cư tuyên truyền, vận động các giới, các tầng lớp nhân dân tại cộng đồng dân cư báo cáo kịp thời các hành vi xả rác ra môi trường không đúng quy định, gây ngập nước, gây ô nhiễm môi trường; đồng thời vận động, khuyến khích đoàn viên, hội viên, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần...

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận chấp hành tốt pháp luật về bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư.

Mới đây, các đơn vị trên địa bàn phường ký cam kết chống rác thải nhựa, nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần, hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 7 ra mắt Tổ giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng. □

